

III

MÀNG TRINH

— Người ta nói nhiều đến màng trinh của người con gái — Vậy màng trinh là gì ?

Đó là một màng mỏng gọi là màng trinh có bề rộng độ chừng bằng một con tem nhưng dày hơn. Màng trinh nằm ở độ khoảng 2 tới 3 cm sâu phía trong âm hộ và chỉ khi nào khám mới biết được. Màng trinh có một lỗ ở giữa hay ở bên cạnh và có thể co dẫn đến mức một vật đâm vào khó có thể làm nó rách ngay. Trên mặt màng trinh có một hệ thống vi quản cho nên khi màng trinh bị rách sẽ có máu chảy ra.

— Màng trinh có công dụng gì ?

Giải thích đầu tiên về màng trinh là Metchnikoff. Nhà vi trùng học lừng danh này nghĩ rằng màng trinh cũng giống như ruột dư nghĩa là một cơ quan vô ích, nuôi dưỡng những vi trùng gây ra những độc tố có thể thu ngắn đời sống của con người. Ông cho rằng màng trinh ngăn không cho máu ra một cách thông suốt và dễ

làm môi trường cho vi trùng phát triển làm cho các thiếu nữ dễ mắc bệnh uế oái. Sự giải thích đó không được kiểm chứng. Trái lại, người ta nghĩ rằng màng trinh bảo vệ một phần nào chống lại sự xâm nhập của vi trùng và cả những vật lạ nữa. Lớp màng nhầy của âm hộ các cô gái có sức chống đỡ vi trùng yếu nên màng trinh khi đó được coi như một lớp che chắn. Nhưng khi tới tuổi dậy thì, âm hộ tự nó được bảo vệ kỹ hơn và màng trinh dần ra, mỏng đi và dễ rách hơn đúng như công dụng trời sinh của nó. Ở loài người vì thời vị thành niên quá dài nên mới có màng trinh còn đối với các loài có vú khác vì chúng trưởng thành sớm, do đó màng trinh không dùng được vào việc gì cả, nên không có. Chỉ có những con khỉ cái mới có một mảnh nhỏ mà thôi.

— *Khi mới sanh có phải là đã có sẵn màng trinh rồi không ?*

Người ta chưa thấy thiếu nó bao giờ và khi mới sanh nó đã phồng lên trong vài ngày dưới ảnh hưởng của những kích thích tố của người mẹ còn sót lại trong máu sữa bé gái.

— *Màng trinh có thể bị tự nhiên rách ra không ?*

Trước kia người ta tin như vậy, cho nên

nhiều cô bé đã là những nạn nhân của sự lo ngại đó ; người ta bắt các cô đi từng bước ngắn, thật nhẹ nhàng và tránh một vài trò chơi như trượt tuyết, cưỡi ngựa hay ngồi các thế ngồi của đàn ông. Tuy thế họ vẫn không giải thích được tại sao vẫn có việc lỗ rách màng trinh tuy rất hiếm ngoài những trường hợp bị một tai nạn trực tiếp. Những nhà thể thao không có gì phải e ngại hết, trừ những cô bơi lội mà lại dùng băng vệ sinh, vì băng đó khi thấm nước, phồng lên và lúc bị rút ra bất ngờ có thể làm hại đến màng trinh. Đôi khi nguyên do cũng có thể là do những cuộc khám bệnh hay chữa bệnh. Mới đây, bác sĩ Matsuko vừa ăn mừng cuộc vá màng trinh thứ 10 ngàn của ông vào năm 64 tại Nhật đã kể lại cho các đồng nghiệp lý do vì sao đã chọn nghề đó : Từ khi Nhật bị những vụ oanh kích của quân Mỹ vào thành phố Đông kinh, nhiều cô gái cỡ 13 tuổi phải tản cư về vùng quê và lỡ tắm phải nước tắm của một anh lính mắc bệnh giang mai nên bị lây bệnh này. Để có thể chữa vào tận trong, nhà giải phẫu đã phải cắt màng trinh của các cô bé này. Độ chừng 5 năm sau, các bà mẹ tới van ông xin ông vá lại màng trinh cho con họ. Ngày nay, những thiếu nữ trẻ ở khắp nơi trên thế giới đồ xô tới nhờ

ông làm cho một cái màng trinh mới ngoài cặp vú hay cái mũi mới để làm lại cuộc đời.

— *Màng trinh rách có thể mọc lại được không ?*

Thắc mắc đó thường được đề cập đến. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng hoặc đã lầm với một vài trường hợp hiếm hoi là màng trinh đã không rách khi giao hợp. Sau đó nó vẫn còn tồn tại ở những người đàn bà còn tân và nó chỉ cứng thêm ở tuổi già.

— *Những cuộc giao hợp không làm rách màng trinh có thường xảy ra không ?*

Trong một phần ba những trường hợp ở vào tuổi cưới hỏi thông thường, màng trinh không rách vì khá co dãn và do đó không chảy máu khi giao hợp lần đầu. — Trường hợp trên còn thấy thường hơn ở những bà hơi nặng nề.

— *Tại sao đàn ông lại đặt quá nặng vấn đề còn trinh ?*

Người đàn ông cảm thấy hãnh diện vì đã được chọn để tạo cái mà người đàn bà chỉ có thể cho có một lần. Ông ta sẽ tận hưởng như một thắng lợi vĩ đại nhất là nếu trước đây ông ta chỉ có những cuộc chinh phục dễ dàng. Ông sẽ trở nên tự tin hơn trong khả năng chinh phục của mình. Một lý do khác nữa là, loài

người ngay từ thời xa xưa, đã cho máu giữ một vai trò quan trọng trong những buổi lễ. Tại những bộ lạc dã man, để khánh thành bất cứ cái gì, người ta luôn luôn dùng máu súc vật. — Việc dùng máu người chỉ dùng trong những đại lễ như lễ cưới chẳng hạn. Để lễ cưới có giá trị, phải có sự hiến máu của người trinh nữ. Sự tin tưởng đó còn tồn tại ở nhiều giống dân văn minh. Mới đây, trong một cuốn tiểu thuyết Ý nói về phong hoá, quyền « Một án mạng vì danh dự », tác giả đã kể lại một bác sĩ ở Naples, trong đêm tân hôn, khi nhận thấy người vợ trẻ ra máu trong khi ông tưởng nàng còn trinh và cũng không muốn đuổi nàng đi vì sợ bị chế nhạo nên đã cắt cổ vợ ông để rửa danh dự. Ở Bắc Phi và Trung Đông, vì sự tàn bạo (vũ phu) của người chồng nên đêm động phòng họ đòi hỏi phải có sự « hiến máu » của bà vợ.

— *Còn có những lý do nào ít tượng trưng hơn trong việc ước muốn tiết trinh của người đàn bà trẻ không ?*

Nhiều ông tin rằng một người con gái còn trinh sẽ vô bệnh. Thế hệ cũ cũng tin ở ảnh hưởng di truyền: họ tin rằng người đàn ông đầu tiên, dù chỉ một lần giao hợp, sẽ truyền tất cả những đặc tính của ông ta cho những

đưa con mà người đàn bà sẽ sanh ra sau này, dù rằng bố những đứa con ấy không phải là ông ta. Bây giờ ta biết rằng việc di truyền của giống đực chỉ được thực hiện khi nào cuộc giao hợp đạt được sự thụ thai. Tuy vậy, giới bình dân thường tin ở ảnh hưởng của người đàn ông đầu và ngay cả nhà sinh học lừng danh Claude Bernard cách đây chưa đầy nửa thế kỷ cũng tin rằng những người con của người chồng thứ hai thường hơi giống người chồng đầu.— Một người vợ lúc cưới còn trinh được xem như là chung thủy và dễ bảo hơn: bà đã chống cự được những quyến rũ trong quá khứ thì trong tương lai bà cũng sẽ làm được như vậy. Nhiều ông muốn được một người vợ do họ tạo nên, nên với người đàn bà còn trinh họ hy vọng là sẽ dễ uốn nắn nàng và dễ yêu nàng hơn, đồng thời nàng cũng sẽ dễ chiều theo những ý thích hoặc sở thích kỳ quái và ngay cả sự bất lực của họ nữa.

— Nhưng tại sao các bậc cha mẹ lại chăm nom quá kỹ đến sự trong trắng của con gái họ?

Từ lâu sự trinh trắng được coi như điều kiện bắt buộc trong hôn nhân. Ngày nay sự đó vẫn còn nhưng dưới một hình thức kín đáo hơn. Muốn hôn lễ được cử hành, những người Do

Thái cổ buộc rằng sự trinh trắng của người hôn thê phải được kiểm soát — Những người Công giáo đầu tiên cũng thường làm như vậy.— Saint Cyprien đã nhân danh sự đạo đức mà phản đối cổ tục đó, nhưng ngày nay, trong quyển hồi ký « Các bạn gái Hồi hãy khóc đi », một cô gái Hồi đã kể lại là trước ngày cưới một bà mẹ đã khám cô như thế nào và khi được công nhận là còn trinh, cả xóm được biết bởi những tiếng la hú của cả gia đình cô gái. Cách đây 2 năm, báo giới ở Sicile có kể lại trường hợp cha mẹ một cô gái có chữa mà màng trinh hãy còn nguyên vẹn đã yêu cầu cho mổ lấy đứa con ra để giữ được nguyên vẹn màng trinh. Một vài giống dân mọi rợ rất quý trọng trinh tiết trong ngày cưới, đã khám con gái họ theo định kỳ. Nhà nhân chủng học Laubscher kể rằng ở giống dân Bantous ở Nam Phi, một bà mẹ cứ 3 ngày lại khám con gái một lần. Ngày cưới sự chăm sóc kỹ lưỡng của bà được chàng rể đền bù xứng đáng bằng nhiều súc vật.

— Người con gái coi trinh tiết của mình quan trọng đến mức nào?

Các cô còn đặt nặng vấn đề này nhưng ít hơn khi xưa, khi mà cha mẹ họ viện các lý do tôn giáo để dạy cho họ biết giá trị vô giá

của sự trinh trắng về thể xác. Cách đây độ chừng 60 năm, Freud đã tỏ ra ngạc nhiên khi nhận thấy các cô gái lớn thường hay nằm mộng đến kho của cải vì cha mẹ họ thường dạy rằng nếu giữ mình được trong sạch họ sẽ được hưởng những sự giàu sang nhất trên đời để bù lại sự thiếu sót về mặt vật chất hoặc hồi môn của họ. Theo nhà sản học Hoa Kỳ W. Stokes, một chuyên viên kỹ cựu về hôn nhân, những cô gái còn trinh tỏ ra rất khó khăn trong những kỳ khám bệnh vì họ đã tự bảo vệ cái quý giá nhất của họ một cách vô thức. Khi mất trinh, nhiều cô muốn tìm lại hoặc ít ra cũng tạo ra vẻ ở bề ngoài. Ngay từ thời thượng cổ, bản viết về y học đầu tiên ở Ai Cập gọi là Kahan Papyrus có kể lại rằng một vài thứ đẽm và một vài chất phẩm được dùng để nguy tạo trinh tiết. Ngày nay, nhiều cô gái trẻ, sau những phút bồng bột của tuổi trẻ, một đôi khi đã yêu cầu được làm lại một màng trinh mới.

— Tuy vậy, giá trị của màng trinh có hạ thấp vào thời nay không ?

Có ! Ngày nay, đàn ông họ cưới những người đàn bà góa một cách dễ dàng. Trước kia, những người đàn bà tái giá sẽ bị chê bai. Họ thường cưới nhiều nhất là những người đàn bà đã

ly dị và ngay cả những phụ nữ trẻ đã từng có một cuộc sống quá tự do nữa. Nhiều cô gái thấy vậy nghĩ rằng họ cũng có thể kiếm chồng được như thường dù rằng họ đã mất trinh. — Một vài cô khác cho rằng để cho chồng phá trinh là họ phải chiều theo một đòi hỏi hoàn toàn thấp hèn trong khi các ông lại được hoàn toàn tự do. Nhiều cô lại còn cố ý làm ra vẻ đã mất trinh để thỏa mãn tự ái.

— B. S. nghĩ sao về tương lai của việc giữ trinh tiết trước ngày cưới ?

Qua hình ảnh của những sự việc đã xảy ra tại những xứ gốc Anh, gốc Đức hoặc Bắc Âu, các cô gái trẻ đã phân ra làm 2 loại : một loại các cô không giữ gìn gì hết và một loại nguyện giữ trọn vẹn cho người chồng tương lai.

— Tại sao lại có sự phân chia đó ?

Sự sợ mang thai là trở ngại chính trong việc buông thả hoàn toàn của một số các cô gái trẻ chống lại những ràng buộc của gia đình và những nguyên tắc quá lỏng lẻo. Họ không muốn lập gia đình để có thể theo học, nâng cao địa vị của họ hay là để hưởng thụ tự do. Chỉ trong một vài năm hoặc có khi chỉ một vài tháng nữa, thuốc viên ngừa thai sẽ được toàn